



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่ง แม่บ้าน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยดำเนินการรับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบและถือปฏิบัติดังนี้

1. จะทำการสอบเพื่อคัดเลือกฯ ในวันที่พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะดำเนินการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ สนามสอบ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
- 2.ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (สำหรับผู้สมัคร) และบัตรประชาชนมาแสดงสิทธิ์ในวันเข้าสอบทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ
3. การแต่งกายให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักฐานและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หากเป็นผู้สอบคัดเลือกได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายธีรวัฒน์ คำศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่ง แม่บ้าน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ห้องสอบที่	สถานที่สอบ	หมายเหตุ
1	0001	นางสาวนันทน์ ดวงแก้ว	1	สพป.ศรีสะเกษ เขต 4	
2	0002	นางสาวกาญจนา พิทักษ์	1	สพป.ศรีสะเกษ เขต 4	
3	0003	นางสาวเรวดี เลางาม	1	สพป.ศรีสะเกษ เขต 4	
4	0004	นางสาวราภรณ์ บุญใส	1	สพป.ศรีสะเกษ เขต 4	
5	0005	นางสาวนิภาพร ศรีไหม	1	สพป.ศรีสะเกษ เขต 4	

